



ที่: 39 ฉบับที่: 14054

วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2559

Section: First Section/-

หน้า: 9(ล่างซ้าย)

## ไวยพล่อยข้าว2บ.ไม่รับซื้อยางไทย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย (ส.ค.ย.) เปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวประกาศไม่รับซื้อยางก้อนถ้วยจากภาคอีสานของบริษัทผู้ผลิตยางยักษ์ใหญ่ โดยว่าข่าวที่ออกมาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสานเท่านั้น ทำให้ราคายางตกวูบลง หลังเกิดเรื่องทางสมาคมได้ติดตามความคืบหน้ามาตลอด กระทั่งกรมการขนส่ง.เรียก 2 บริษัทผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ กับบริษัทศรีตรัง มาสอบถามข้อเท็จจริงจึงได้ทราบเหตุผล

“2 บริษัทผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่าเป็นความจริง ปัญหาแท้จริงมาตกอยู่ที่บริษัทศรีตรังซึ่งเป็นผู้ให้ข่าว ทำหน้าที่เป็นหน้าสื่อ เจตนาของ บ.ศรีตรังทำเพื่ออะไร การตอบคำถามของศรีตรังยังไม่ออกมาว่าทำเพื่ออะไรกันแน่ จึงเป็นที่คลางแคลงใจว่านี่คือการทำธุรกิจที่ต้องการดิศเครดิตรายางของเกษตรกรหรือไม่ เพราะวันนี้ บ.ศรีตรังสร้างโรงงานผลิตยางแปรรูปยางในหลายพื้นที่” นายมนัสกล่าว

นายมนัสยังกล่าวอีกว่า การที่ บ.ศรีตรังออกข่าวนี้มาเพื่อต้องการอะไร ในขณะที่ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ ยืนยันชัดว่าไม่ได้เป็นคนออกข่าว และไม่เป็นความจริง ปัญหาจึงอยู่ที่ระหว่าง กยท.ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดูแลเกษตรกรกับ บ.ศรีตรัง ได้จัดการปัญหานี้อย่างไร โดยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในขั้นตอนการผลิต

สามารถแก้ปัญหาได้ เมื่อนายาตัวนี้ใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวใหม่ ไม่ควรนิ่งเฉย ทาง กยท.มีฝ่ายวิชาการที่จะมาบอกกล่าวเกษตรกรได้ ก็ต้องให้คำแนะนำเกษตรกร และหากว่าขั้นตอนที่เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยถูกต้องแล้วปล่อยให้ บ.ศรีตรังออกมาปล่อยข่าวเช่นนี้ได้ได้อย่างไร เนื่องจากอุปทานอุปสงค์ในตลาดทรุดฮวบเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ผู้ค้ารายย่อย รายเล็กๆ ถือโอกาสนำข่าวนี้มากดราคาเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผลกระทบที่เห็นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้เวลา

“ถามว่าสิ่งเหล่านี้ กยท.ผู้ดูแลเกษตรกรและผู้ดูแลตลาด ดูแลไปจนถึงกฎหมาย พ.ร.บ.การยาง ควบคุมการยางที่รัฐมนตรีว่าการเป็นผู้มีอำนาจ ท่านได้เข้าไปจัดการกับ บ.ศรีตรังนี้หรือไม่ ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า กยท.กับ บ.ศรีตรังมีอะไรกันอยู่เท่านั้นเอง” นายมนัสกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับราคายางพารา ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบความชื้น 1-3% ราคา 50.67 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่ม 0.18 บาท/กก. ยางแผ่นดิบความชื้น 3-5% ราคา 49.53 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.36 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 ราคา 52.56 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่ม 0.17 บาท/กก. ราคายางแผ่นดิบท้องถิ่น 49.00 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.20 บาท/กก. ราคาน้ำยางสด 47.70 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

# กยท.แจกจ่ายมิชลินยังไม่ยกเลิกชื่ออย่างภาคอีสาน รมว.เกษตรฯ เร่ง ตรวจสอบคาดเป็นประเด็นธุรกิจ

**ข่าวเศรษฐกิจ** สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 31 สิงหาคม 2559 16:37:17 น. นายธิษัฏ สุขสะอาด ผู้ว่าการ  
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยืนยันว่า บริษัทมิชลินยังไม่ได้มีการยกเลิกชื่ออย่างจากเกษตรกรในภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากปัญหาการใช้กรดซัลฟิวริกตามที่ เป็นข่าว ซึ่งวันนี้ทางอนุกรมมาธิการพิจารณาศึกษา  
ผลผลิตทางการเกษตร ในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ได้เชิญทางบริษัทมาหารือ และได้เชิญทาง กยท.เข้าไป  
ให้ข้อมูลด้วย โดยทาง กยท.พร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจากกยท. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคสถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  
ให้เกษตรกรยกเลิกการใช้กรดซัลฟิวริก เพราะนอกจากจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพยาง ยังมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  
ของเกษตรกรผู้ใช้อย่างยิ่ง รวมทั้งกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตที่ทำให้เครื่องจักรมีความเสียหายสึกกร่อนเร็ว ตลอด  
ระยะเวลาที่ผ่านมา กยท. ยืนยัน ได้รณรงค์ไม่ให้นำใช้กรดดังกล่าว และสามารถลดการใช้กรดดังกล่าวลงกว่า 40% และเชื่อว่า  
จะหมดไปในอีก 2 ปีข้างหน้า

ส่วนปริมาณการผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้ มีประมาณ 573,000 ตัน และมีพื้นที่ปลูกยางล่าสุด จำนวน  
4,726,466 ไร่ เปิดกรีดแล้ว 3,240,734 ไร่ และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น จึงอยากแนะนำให้เกษตรกรหันมาใช้กรดฟอสฟอริก เพื่อ  
ไม่ให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพยางและลดรายจ่ายจนเป็นปัญหาในระยะยาว อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ตรวจสอบพบว่ายาง  
ก้อนถ้วยตามหลักการ ต้องกรีด 3 - 5 มัด โดย 1 มัด จะใช้กรด 15 cc

"สาเหตุที่เกษตรกรใช้กรดซัลฟิวริกแทนกรดฟอสฟอริกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะต้นทุนของกรดซัลฟิวริกที่ใช้มีราคา  
แตกต่าง ราคากรดฟอสฟอริก 1 ลิตร ราคา 60 บาท ในขณะที่กรดซัลฟิวริก 1 ลิตร ราคา 0.222 บาท พร้อมทั้ง ยังสามารถใช้ได้  
ในปริมาณที่มากกว่า ทำให้เกษตรกรเลือกใช้กรดนี้ แต่หากยังใช้ก็อาจจะเกิดปัญหาด้านราคาในระยะยาวเช่นกัน"ผู้ว่า กยท.  
กล่าว

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวไว้ว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้  
กยท. ลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจ พร้อมชี้แจงให้เกษตรกรได้มีการปรับตัว โดยลดการนำเอากรดกำมะถัน หรือซัลฟิวริก ซึ่งมี  
ราคาถูกมาใช้เพื่อให้ต้นทุนยางสดตัวเร็วขึ้น เนื่องจากกรดดังกล่าวทำให้คุณภาพของน้ำยางมีความยืดหยุ่นต่ำ ยางล่อนด้นมี  
คุณภาพและอายุการใช้งานสั้นลง และควรนำข่าวสารชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติในการจับตัวตามคำแนะนำทางวิชาการ อย่าง  
กรดฟอสฟอริกมาใช้เป็นหลัก

ส่วนกรณีการรับซื้อหรือไม่ซื้ออย่างที่มาจากภาคอีสานของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์นั้น มองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำ  
ธุรกิจของกลุ่มค้าบางประการและกำลังตรวจสอบ เบื้องต้น เกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสานผลิตยางพาราในปี 58 อยู่ที่  
ประมาณ 5 แสนตัน มีเกษตรกรใช้กรด ซัลฟิวริก ถึง 60% และใช้กรดฟอสฟอริก 40% จึงมอบหมายให้ กยท.เร่งชี้แจงทำความเข้าใจต่อเกษตรกร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน





ปีที่: 67 ฉบับที่: 23139

วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2559

Section: First Section/เกษตร

หน้า: 12(ซ้าย)

## กยท.ปรับระบบ 'E-Service' เปิดบริการข้อมูลยางแม่นยำ

กยท.: นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทยได้จัดทำระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในส่วนขอระเบียบขั้นตอนการขอรับการปลูกแทนข้อมูลบัญชีเจ้าของสวน และข้อมูลการตรวจสอบการติดตามการปลูกแทน ข่าวสารงานบริการของการยางแห่งประเทศไทย ตลอดจนราคายางพารา ซึ่งระบบการให้บริการข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ขอรับบริการข้อมูล จะได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา อีกทั้งเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน

นายธีรชกล่าวเพิ่มเติมว่าเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวรวมทั้งสามารถติดตามตรวจสอบสิทธิ สถานะคำร้องขอรับการปลูกแทน ข้อมูลต่างๆ หลังจากได้อนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน กล่าวได้ว่าเกษตรกรชาวสวนยางสามารถรับข้อมูลทั้งหมดได้จากระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนช่องทางการใช้งานระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มี 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าใช้งานผ่าน URL: [www.raot.co.th/e\\_service](http://www.raot.co.th/e_service) และเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย ([www.raot.co.th](http://www.raot.co.th))

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี เปิดตลาดซื้อ-ขายยางพารา GMP และลงนามบันทึกความร่วมมือการซื้อ-ขาย ยางแผ่นรมควันอัดก้อน 1 ก.ย. 2559



นายมานะ สุพรรณ รักษาการแทนสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อนุมัติงบประมาณให้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ดำเนินการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน ซึ่งสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ดำเนินการผลิตยางอัดก้อนตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพที่ดี (GMP) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และตลาดการจำหน่ายยางแผ่นรมควันอัดก้อนของสหกรณ์ฯ มีตลาดรองรับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ในการนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดตลาดซื้อ-ขาย ยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพที่ดีอย่างเป็นทางการ ณ ชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 3 ตำบลควนสุพรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. โดยจะมีพิธีเปิดป้ายตลาดซื้อ-ขาย ยางพารา GMP และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU การซื้อ-ขาย ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ระหว่างชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานีกับชุมนุมสหกรณ์ตรัง และร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกยางแผ่นรมควันอัดก้อน (GMP) ไปส่งยังชุมนุมสหกรณ์ตรัง นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีการสาธิตวิธีการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน (GMP) อีกด้วย

#### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี



# องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เดินหน้าโครงการ ฝึกอบรมเทคนิคการลับมีดกรีดยางให้กับชาวบ้าน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคนิคในการกรีด ยางพารา 30 ส.ค. 2559



นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา" รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเทคนิคการลับมีดกรีดยางให้กับชาวบ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2559 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีก แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ใช้เวลาฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน สำหรับรุ่นที่ 19 ของปีนี้มีเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 100 คน มีนายอดุลย์ สัมพันธ์วิวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการพัฒนาผู้กรีดยางให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า "ช่างลับมีดกรีดยาง" โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่ และที่สำคัญ คือ ทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการ คือ กรีดยางอย่างไรให้น้ำยางมากที่สุด กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด กรีดยางอย่างไรให้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งนอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีดคนละ 1 ชุด เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง

## ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรถไกรสิทธิ์ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.ตรัง

ภาพข่าว: บ.ย้อย SIAM เซ็น MOU กับการยางฯ ทุ่มงบกว่าพันล.บ.ผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีว  
มวลส่งตปท

- ThaiPR.net 15 ส.ค. 2559

กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--IR network



คุณสุรพล คุณมานันท์กุล (ซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท  
ย้อย ของ บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล (SIAM) ถ่ายภาพร่วมกับ **ดร.ธีรัช สุขสะอาด (กลาง)**  
**ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย** ในโอกาสเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
(MOU) "โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล" เพื่อสนับสนุน  
เกษตรกรชาวสวนยางและช่วยต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ยางพารา โดยเตรียมเงินลงทุน  
มากกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิง ชีวมวลจากไม้ยางพาราเพื่อส่งออกไป  
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า ซึ่ง  
สร้างใหม่มากกว่า 3,000 เมกะวัตต์

อนึ่ง SIAM ได้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "LUCKY" , "KINGDOM",  
"OKAMURA", "CHITOSE" และ "PILOT" รวมทั้งผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์  
"LUCKY Hi-Tech Building System" และให้บริการรับตกแต่งภายในสถานที่ต่างๆ ทั้งอาคาร  
สำนักงาน โรงแรม สถานศึกษา สถาบันการเงิน โรงพยาบาลและสนามบิน เป็นต้น



ปีที่: 14 ฉบับที่: 4957

วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2559

Section: เศรษฐกิจมหภาค/อินไซด์ในประเทศ

หน้า: B12(ซ้าย)

## อีสานบอยคอตเล็กซื้อ ยางล้อมิชลิน-บริดจสโตน

โพสต์ทูเดย์ - ชาวสวนยางอีสานบอยคอต 3 บริษัทตั้ง ไม่ขาย เลิกซื้อยางล้อ จนกล่าวหาเกษตรกรใช้สารชัลฟิวริกในยางก้อนถ้วยทำให้ผลิตล้อยางไม่ได้คุณภาพ

นายวีระศักดิ์ สีนธวงค์ ประธานสัมพันธ์สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่า แกนนำสมาคมเครือข่ายชาวสวนยางพารา 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเคลื่อนไหวสื่อสารผ่านทางโซเชียลเพื่อปลุกระดมเกษตรกรบอยคอตบริษัท ศรีตังค์ แอโกรอินดัสทรี รวมทั้งจะไม่ซื้อสินค้าล้อยางที่ผลิตโดยบริษัท มิชลิน และบริษัท บริดจสโตน

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่พอใจที่บริษัท ศรีตังค์ฯ ได้ออกมากล่าวว่า บริษัท ศรีตังค์ฯ บริษัท มิชลิน และบริษัท บริดจสโตน จะไม่ใช้ยางพารา ไม่รับซื้อยางก้อนถ้วยที่ปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะใช้สารชัลฟิวริกในยางก้อนถ้วย ทำให้บริษัทดังกล่าว

นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ล้อยางแล้วไม่ได้คุณภาพ

ขณะเดียวกันทางแกนนำสมาคมเครือข่ายฯ ยังรณรงค์ไม่ให้เกษตรกรขายยางให้กับบริษัท ศรีตังค์ฯ เพราะยังมีอีกหลายบริษัทพร้อมจะรับซื้อยางก้อนถ้วย ส่วนการจะยกเลิกบอยคอตบริษัทดังกล่าว จนกว่าจะออกมาทำความเข้าใจให้กับเกษตรกรว่าสาเหตุใดจึงได้แถลงข่าวโดยไม่ผ่านองค์กรเกี่ยวกับเรื่องยาง

นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลิตยางก้อนถ้วยได้ 80% ผลิตน้ำยางสด และน้ำยางข้น 20% การแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ส่งออกจีนเป็นหลัก โดยนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ใช่ล้อยาง ส่วนสาเหตุที่ใช้สารกรดชัลฟิวริกเพราะช่วงนี้หน้าฝนจึงใช้เพื่อให้น้ำยางแข็งตัวเร็วหากปล่อยให้หน้าฝนลงเจอบนก็จะได้รับความเสียหาย ☹





วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2559

Section: เศรษฐกิจมหภาค/ประชาคมอาเซียน

หน้า: B9(ล่าง)

# อุตุฯ ยางพาราเวียดนาม ยกระดับแปรรูป-เพิ่มมูลค่า

■ กตพฯ เผย

สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม นับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าส่งออกหลักของเศรษฐกิจประเทศ กำลังพัฒนาอย่างอาเซียน ที่สร้างรายได้และอาชีพให้กับประชากรอย่างมากมาย

แต่ในปัจจุบันยางพารา ซึ่งเป็นรายได้หลักของเกษตรกรอาเซียน กำลังเผชิญวิกฤตราคตกต่ำ รวมถึงสินค้าล้นตลาดจากนโยบายส่งเสริมการเร่งปลูกยางเชิงพาณิชย์ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี) ไปจนถึงประเทศจีนที่คิดค้นสูตรปลูกยางเมืองหนาวขึ้นมาใช้สร้างผลผลิต

โดยเฉพาะในเวียดนาม ที่มีปริมาณยางธรรมชาติในรูปของวัตถุดิบก่อนการแปรรูปคงค้างสต็อกหลายล้านตัน/ปี จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับพื้นที่เพาะปลูกยางพาราในเวียดนาม ซึ่งขยายตัวมากกว่า 2 เท่าในรอบสิบปีที่ผ่านมา แต่กลับสวนทางกับความต้องการยางพาราลาดโลกในปัจจุบันที่ตั้งลงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยความหดตัวของเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันถูก ส่งผลให้ปัจจุบันราคาขายพาราตันในเวียดนามในรอบ 4 ปีมานี้ลดลงถึง 1 ใน 3 พร้อมกับมูลค่าการส่งออกที่ลดลงถึง 50% หรือราว 5.25 หมื่นล้านบาท จาก 1.12 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและนักลงทุน หลังเข้าไปลงทุนโครงการเพิ่มกำลังผลิตยางพารา



ทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ของเวียดนาม ขณะเดียวกันประเทศที่นำเขายางพาราจากเวียดนาม ทั้ง จีน อินเดีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดหลักที่ครองสัดส่วนราว 50% ของผลผลิตยางพาราเพื่อส่งออกจากเวียดนาม ที่ยังปรับลดอัตรากรนำเข้าทุกปี

ดังนั้น หนทางสู่การฝ่าวิกฤตดังกล่าว อาจต้องอาศัยโมเดลของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ด้านผลผลิตยางพารามากที่สุดในโลก โดยการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมปลายน้ำ อย่างอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งน้ำยางที่ผลิตได้ในประเทศเกือบทั้งหมดเข้าสู่การแปรรูป ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงจากการเพิ่มมูลค่ายางพาราราว 10-15 เท่า เพื่อต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับห่วงโซ่อุปทานของโลกอย่างอุตสาหกรรมถุงยาง เครื่องมือการแพทย์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ตลอดจนผลผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคในประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความ

ต้องการในประเทศ จนทำให้ควบคุมสมดุลของความต้องการได้โดยไม่ต้องพึ่งการส่งออก


ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมยางพาราของเวียดนามยังสามารถใช้กระแสเทคโนโลยีดิจิทัลที่โดดเด่นของเวียดนาม เห็นได้จากการลงทุนตรง (เอฟดีไอ) ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าไปลงทุนเกษตรกรรมไฮเทคและการเกิดขึ้นจำนวนมากของสตาร์ทอัพในประเทศ รวมถึงการขยายตัวของผู้ใช้มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยีลงสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางของมาเลเซียที่เน้นพัฒนานวัตกรรมการผลิตจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของต่างชาติผ่านการลงทุนเอฟดีไอ จนมีเทคโนโลยีการผลิตที่โดดเด่นในหลายสาขาอุตสาหกรรม ที่ลงตัวกับประชากรเวียดนามจำนวนมากเกือบครึ่งที่มีอายุน้อยและพร้อมผันตัวเป็นผู้ประกอบการโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหา คือ

สร้างความต้องการ(ดีมานด์) ในประเทศ  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีให้  
เกิดขึ้น โดยอาศัยพันธกิจสำคัญอย่าง  
ประชากรรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับ  
เทคโนโลยี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม  
การผลิตไปสู่อุตสาหกรรมการแปรรูป  
ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราและ  
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับมุมมองของ **ปีเตอร์  
บริมเบิล** ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศ  
เมียนมา ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี)  
กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เป็น  
กลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่ม  
น้ำโขง โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ต่อยอดธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งทำหน้าที่ทั้ง  
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจตลอดจนแก้ปัญหา  
สังคม นอกจากนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
ยังเป็นพันธกิจสำคัญต่อการเปลี่ยน  
โฉมเศรษฐกิจในประเทศไปสู่ตลาดด้วย  
การเพิ่มมูลค่า ซึ่งตลาดดังกล่าวเป็น  
พื้นที่สำคัญของธุรกิจเอสเอ็มอี และ  
สตาร์ทอัพ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศกลุ่ม  
น้ำโขง มีศักยภาพด้านการพัฒนา  
เศรษฐกิจอย่างมากจากภูมิศาสตร์ที่  
เชื่อมต่อกับกลุ่มเอเชียซึ่งจะก้าวขึ้นมา  
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกในอนาคต  
โดยเฉพาะกลุ่มซีแอลเอ็มวีที่สามารถ  
พัฒนาการค้าและอาชีพควบคู่ไปกับการ  
ขยายตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการยกระดับ  
โครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมภูมิภาค

**รวมถึงด้านการพัฒนาธุรกิจ  
โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต ที่เอื้อ  
ต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่สร้างโอกาส  
ทางธุรกิจ** 



วันที่: เสาร์ 3 กันยายน 2559

Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

# ยังแก้ตามอาการได้?

ว่าไงต้องว่าตามกัน

ในยามนี้ เป็นเวลาของ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ดึงตุลมาไว้เต็มมือ

เป็นผู้นำ “อำนาจเดียว” ว่าอย่างไรก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น

เป็นคิวสีแดงอำนาจอีกรอบ หลังสับัดธงผู้ถือตุล “ตัวจริง” มาแล้วในคิว “โศทหาร”

มาถึงกระแสข่าวการปรับ ครม. รอบใหม่ ทั้งเดิมคนมาช่วยที่กระทรวงเกษตรฯ- ผ่าตัดทีมเศรษฐกิจที่ขบเหลี่ยมป็นเกลียวกันอยู่ หรือหาเก้าอี้ที่นั่งไม่ให้ ผบ.เหล่าทัพ ที่จะเกษียณฯ ต้อง “ขาดลอย”

ทุกปม ทุกกรณี ท่านผู้นำออกปัดปฏิเสธ

แต่นั้นก็มีคนช่างจำ ช้อนอดีตไปถึงคิวปรับ ครม. เมื่อคราว โละทีมเศรษฐกิจชุด “คุณชายอู๋” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกฯ ชนิดเปลี่ยนยกชุด

รอบนั้นท่านผู้นำก็ปฏิเสธเสียงแข็ง หน้าซ้ำโวยสื่อว่าสนใจแต่เรื่องปรับ ครม. แนวๆนี้

ถึงที่สุด “เสียงแว่วว่า” ก็เป็นจริง

แต่เอาเป็นว่ารอบนี้เมื่อ “ผู้นำหลังสูง” พุดแล้วก็ต้องเชื่อตาม โดยเฉพาะการยกเครื่อง ทีมเศรษฐกิจ ปมที่ยังเป็น “จุดบอด” ในภาวะอำนาจพิเศษที่กดสุดขีด

นอกจากไม่ “เดิมคน” ตามที่ “บิ๊กนวมขง” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ส่งสัญญาณขอ “ตัวช่วย” แล้ว

ยังมีที่ต้องโฟกัสกับรายการ “เกาเหล่า” ระหว่าง “เจ้ากระทรวงเกษตรฯ” กับ ทีมงานของ “สมคิดกรุป” ดร.สมคิด จาคูศรีวิทักษ์ รองนายกฯ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เคยเป็นแนวร่วม ยุคจัดซื้อทีม “คุณชายอู๋” มาก่อน ถึงวันนี้เหมือนเดินคนละทาง แยกทีมแยกทาง สองขั้วทำงาน “ไม่เข้าขา”

ปมที่ “บิ๊กตู” รับรู้ แต่ใช้ช็อตแก้ไข แก้เปลี่ยน “คนคุมงาน” กระทรวงเกษตรฯ โดยให้ “บิ๊กจิน” พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ มากำกับดูแลแทน “ดร.สมคิด”

“จับแยก” ไม่ถึงขั้นต้อง “โละ” ฝ่ายใดทั้ง

ตามสูตรผู้นำ “ถ่วงตุล” 2 เสือเหมือนสมัยทีมเศรษฐกิจ 2 คำรับ ทั้งชุด “คุณชาย





อู๋” และ “ดร.สมคิด” สมัยยังเป็นทีปรีชานายกฯ กระทั่ง รอยร้าวทีมเศรษฐกิจชักบาน ถึงจะได้เวลา “จิ้มเลือก”

นั่นเป็นเรื่องที่ต้องรอดู ในปมปัญหาการทำงานที่ไม่เข้าหากัน ของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงที่มีรัฐมนตรีในเครือข่าย “ดร.สมคิด” คุ่มเกมอยู่ จนกระทบกับงานด้านเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะในการบริหารจัดการ “สินค้าการเกษตร” ทั้งการ ระบายสต็อกเก่า ส่งออกผลผลิตใหม่ที่เกี่ยวโยงไปกับเรื่องราคา ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย ข้าวโพด

งานคาบเกี่ยวระหว่างกระทรวงเกษตรฯ ของ “บิ๋นดมขง” กับกระทรวงพาณิชย์ที่มีรัฐมนตรีสาย “สมคิด” คุ่มบั้งเหียน จะหาทางจูนเครื่องอย่างไร เพราะที่ “จับแยก” ก็มีคำถามว่า จะใช้คำตอบหรือไม่

ในภาวะที่ตัวเลขการส่งออกติดลบต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าว ที่เป็นสินค้าหลัก ถึงแม้ล่าสุดจะชนะประมูลส่งออกไปประเทศ ฟิลิปปินส์ แต่ยอดรวมตัวเลขส่งออกข้าวยังเสี่ยง “พลาดเป้า”

ไม่เท่านั้น รายการ “จูนไม่ติด” ยังปรากฏที่กระทรวงคมนาคม “อาคมเติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง “สายตรง ผู้นำ” เล่นลูกกลนละสไตล์กับ “หัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาล”

สะท้อนออกมาจากเมกะโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง รถไฟรถไฟทางคู่รถไฟฟ้ารถไฟความเร็วปานกลางการลงทุน ลำช้ากว่าเป้าหมาย กระทบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ส่วนหนึ่งก็มาจากทีมเศรษฐกิจ-คมนาคม “ไม่เข้าขา” แต่เอาเป็นว่า เมื่อผู้นำเลือกใช้สูตรทีมเศรษฐกิจหลาย คำรับ ใช้รัฐมนตรีแต่ละด้านในการดำเนินงาน

ถึงมองว่า “หมอดู” เลือก “เลี้ยงไข่” มากกว่าเลือก “ผ่าตัด” แต่อีกทาง ปัญหาเกาหลี-ขบเหลี่ยม “หมอดู” อาจมีวิธี รักษาตามอาการด้วย “อำนาจเต็มพิกัด”

ตบลูกให้เข้าที่เข้าทาง เงินโจทย์เศรษฐกิจต่อไปได้.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน

# แหวนหง้า

วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2559

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

หน้า: 13(ขวา)

## ราคาสินค้าเกษตรพาหุรัดขยับ สศก.ชี้ดัชนีปรับตัวสูงต่อเนื่อง

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สูงขึ้น 9.32% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ขางพารา ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้าโคเนื้อ สับประรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดีส่งผลให้ราคาลดลง ขณะที่สุกัรราคาลดลงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคลดลง

เมื่อเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว พบว่าภาพรวมสูงขึ้น 16.19% สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % และสับประรดโรงงาน เนื่องจากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลง

ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามา ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ปี 2559 ลดลง 6.11% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับประรดโรงงาน ลองกอง เงาะ และมังคุด สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ขางพารา ทุเรียน และลำไย และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว พบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.31% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ทุเรียน และลองกอง อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ



ปีที่: 39 ฉบับที่: 14054

วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2559

**Section:** First Section/-

หน้า: 9(บน)

## บึงกาฬเจรจาขายยางอินเดีย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย นายธราดล ทองเรือง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ กรุงนิวเดลี จัดให้มีการเจรจาการค้าระหว่าง จ.บึงกาฬ กับสมาคมผู้ค้ายางอินเดีย โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำคณะหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ นำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ยาง อาทิ ยางแครป ยางแท่ง ยางแผ่น และหมอนยางพารา โดยผู้ค้ายางอินเดีย สนใจยางแครป และยางแผ่น เพื่อนำไปทำรองเท้ายางและสายพานรถยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์กันกระแทก การเจรจาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับยางพาราของประเทศอินเดียรวม 4 ราย

ด้วยกัน

นายธราดลกล่าวว่า อินเดียเป็นประเทศที่ใช้ยางเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากจีน สหรัฐ และญี่ปุ่น แม้อินเดียจะปลูกยางได้เองแต่ไม่เพียงพอความต้องการภายในประเทศ เนื่องจากอินเดียมีประชากรประมาณ 1,200 ล้านคน จึงต้องนำเข้ายางพาราจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม หาก จ.บึงกาฬสามารถทำคุณภาพและราคาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ยางอินเดีย ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งยางจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น การที่ จ.บึงกาฬ เดินทางมาพบปะเพื่อเจรจากับผู้ค้ายางอินเดียโดยตรงถือเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสานที่มาเปิดตลาดกับอินเดีย



# เตลิวีวส์

วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2559

Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 22(ขวา)

เกษตรวันนี้ประจำฉบับวันศุกร์ที่ 2 เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน กันยายน พ.ศ. 2559..... ○ นายสมเกียรติ โครงการ “ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูก เหมโลกน้อย เจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ไทย...ในแบบพ่อ” และโครงการ “ขบวนการ สหกรณ์ ร่วมใจทำดี” ณ บ้าน ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ กำเนิด ตำบลนาเจริญ จังหวัด ป้องกันและแก้ไขปัญหา บึงกาฬ..... ○ นายโชคชัย อุตสาหกรรมและดิน บุญยัง หัวหน้ากลุ่มอารักขา กลุ่มในเขตพื้นที่อำเภอ พิษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ความเกาหลี โดยมี นาย สำนักงานเกษตร บุญช่วย หอมยาม อำเภอกีร์รัฐ เย็น นาย นิคม จังหวัด อำเภอกวน สุราษฎร์ธานี จัด กาหลี เป็น ทำแปลงเรียนรู้โรครากขาว ประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ขางพารา ครั้งที่ 5 และติดตามโครงการ ความเกาหลี จังหวัดสตูล..... ○ นายเอก Zoning ขางพารา ณ ตำบลท่าขนอน อำเภอ สักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี..... ○ เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหาทาง สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดย วิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน มอบหมายให้ นางสาวดุษฎี เขน็ดพิช ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและ ทีม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทออง อัน ผู้นำชุมชน รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร ปี 2559 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ..... ○ นายพงศ์สันต์ ขำปู้ นักจัดการงาน 10 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัด ทัวไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด ตรัง..... ○ บึงกาฬ พร้อมคณะ ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อ



“กิด มงไทย”



วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2559

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

## สศก.ชี้ภาพรวมดัชนีราคาสินค้าเกษตร ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน กรกฎาคม 2559 สูงขึ้น 9.32% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% เนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ยางพารา ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้าไต่เกี้ยว สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดีส่งผลให้ราคาลดลง ขณะที่สุกร ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคลดลง

เมื่อเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว พบว่าภาพรวมสูงขึ้น 16.19% สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และสับปะรดโรงงาน เนื่องจากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลง ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ปี 2559 ลดลง 6.11% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรด โรงงาน ลองกอง เงาะ และมังคุด สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ทูเรียน และลำไย และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วพบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.31% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ทูเรียน และลองกอง อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ ลำไย ทูเรียน มังคุด และเงาะ



## ซิกา-เมอร์สปัจจัยเสี่ยงใหม่ กระบอบส่งผลไม้ไทยไปจีน

สรท. ชี้ปัจจัยเสี่ยงยังรุมส่งออกไทยทั้งปี WHO ประกาศไทยเสี่ยง “ไวรัสซิกา-เมอร์ส” ทำส่งออกผักผลไม้ไปจีนชะงัก ห่วงกระทบซึ่งท่องเที่ยวระยะยาว สกิดรัฐเร่งกอบกู้ภาพลักษณ์ พร้อมจี้แมงกัชาติดูแลค่าเงินบาท ห้ามแข็งเกิน 34.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ลุ้นตัวเลขส่งออกเดือนสิงหาคม หากวูบอีกมีปรับคาดการณ์ใหม่เป็นติดลบมากขึ้น

นายเทพ เทพสิทธิ์า ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออกเปิดเผยมว่าการส่งออกของไทยนับจากนี้ยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบใหม่ๆ อย่างต่อ



• นายเทพ เทพสิทธิ์า

เนื่องล่าสุดองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาและไวรัสเมอร์ส ซึ่งล่าสุดได้ส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผักและผลไม้ไปจีน หลังจากจีนได้ออกกฎกำหนดให้สินค้าที่มาจากไทย ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีแมลงที่เป็นพาหะของโรคติดไปกับตู้บรรจุ

สินค้าซึ่งกฎดังกล่าวทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้การส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนในช่วงนี้คงได้รับผลกระทบในระยะสั้นๆ เท่านั้น แต่ในระยะยาวหากรัฐบาลยังไม่ดำเนินการแบบจริงจัง เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยเพราะผู้บริโภคอาจจะไม่มั่นใจในสินค้าของไทย ซึ่งก็จะลามไปกระทบถึงภาคการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะไม่มั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่กินไปไวรัสดังกล่าวหรือไม่ ภาครัฐเองต้องจริงจังในเรื่องนี้ด้วย ส่วนตลาดอื่นๆ ไม่กระทบมากเพราะไทยส่งออกสินค้าผักผลไม้ไปมากเท่าส่งออกไปจีน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลักๆ ที่กระทบการส่งออกไทย คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนที่พบว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมา 4.41% นับแต่ต้นปี หากไทยยังไม่สามารถดูแลสถานการณ์ค่าเงินบาทได้ เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อส่งออกเป็นอย่างมาก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรเข้ามาดูแลค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเมืองในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา, การลงประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ของอิตาลีหรือแม้แต่การเมืองในกรีซที่ยังไม่ที่ท่าว่าจะคลี่คลาย ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดเป็นอย่างมาก

ด้านนายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งออก กล่าวว่า การส่งออกสินค้าไทยในขณะนี้ยังติดลบต่อเนื่องจากสินค้าหลายรายการยัง

ไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชพารา มันสำปะหลัง น้ำตาลที่ยังติดลบ โดยเฉพาะข้าวที่นำเป็นห่วงแม่สถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย แต่ปริมาณผลผลิตที่ออกมาในช่วงนี้กลับมีปริมาณที่มาก และประเทศคู่แข่งเริ่มส่งออกมากขึ้น ประกอบกับราคาข้าวถูกกว่าของไทย ซึ่งจากที่ได้คุยกับผู้ส่งออกข้าวก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เป้าส่งออก 9.5 ล้านตันในปีนี้น่าจะยาก

ส่วนอุตสาหกรรมอื่นเช่นรถยนต์ แม้ว่าจะเป็นตัวช่วยให้การส่งออกของไทยขยายตัว แต่หากมองลึกๆ แล้ว จะพบว่ารถกระบะที่ส่งออกไปยังตะวันออกกลางกลับแล้วลงจากการออกกฎใหม่ของรัฐบาลประเทศในตะวันออกกลางที่กำหนดว่ารถกระบะจะต้องไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่าที่กำหนด รวมถึงการที่ผู้ซื้อ มีสต็อกรถกระบะไว้จำนวนมาก ทำให้เวลานี้คำสั่งซื้อรถกระบะลดลงเพราะผู้ซื้อเร่งระบายสต็อกให้หมด ดังนั้นจะมีผลต่อการส่งออกรถกระบะของไทยในช่วงหลังจากนี้

“คงต้องมาดูว่าในเดือนสิงหาคม การส่งออกไทยจะยังติดลบอีกหรือไม่ ถ้าติดลบ สรท.เองคงต้องปรับคาดการณ์ส่งออกใหม่เป็นติดลบมากขึ้น จากเดิมคาดทั้งปีนี้จะติดลบ 1-2% ปีนี้ดูแล้วน่าเป็นห่วงและจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 1 ปีหน้า ซึ่งถ้าส่งออกไทยปีนี้ติดลบอีกจะเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 4”

## ประเด็นร้อน



**1.** พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

**2.** ติดตามการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ซึ่งวันนี้มีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบว่าด้วยพรรคการเมือง ก่อนส่งให้กรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต่อไป

**3.** นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดโครงการ "เพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์สินค้าระดับพรีเมียม



ของจังหวัดชายแดนภาคใต้" จัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กระทรวง

มหาดไทย และสำนักงานจังหวัดนราธิวาส

**4.** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดสัมมนาโดย นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ กล่าวหัวข้อ "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพผูกแจ้สู่ความสำเร็จของการวางแผนเกษียณอายุ" หลังจากนั้น นายรุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ฯ เสนองานวิจัย "ที่อ้อมไว้แน่หรือว่าพอ?" และ น.ส.สุนทรี เหล่าพิพัฒน์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำวิธีคำนวณง่าย ๆ ว่าเงินพอรองรับเกษียณหรือไม่ งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 0.900-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1601 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต ๗



# แนวหน้า

วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2559

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

หน้า: 13(บนซ้าย)

คอลัมน์: เล่าเรื่องเกษตร: จัดทัพเกษตรใหม่



## จัดทัพเกษตรใหม่

หลังจากที่สิ้นระทึกมา 2 สัปดาห์ ในที่สุด โผแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ผ่านความเห็นชอบของ ครม. ท่ามกลางความสับสน หืดหวัง และงุนงงของใครหลายคน...ก่อนที่โผจริงจะออกมา มีโผลับ ลวง พราง ออกมา 2-3 โผ เล่นเอาผู้มีชื่อเสียงหลายคน...ก่อนที่โผจริงจะออกมา มีโผลับ ลวง พราง ออกมา 2-3 โผ เล่นเอาผู้มีชื่อเสียงหลายคน...ก่อนที่โผจริงจะออกมา มีโผลับ ลวง พราง ออกมา 2-3 โผ เล่นเอาผู้มีชื่อเสียงหลายคน...

แต่สุดท้าย อธิบดีฯ วิณะโรจน์ ยังยึดเก้าอี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น....ในขณะที่รองปลัดฯ บริสุทธิ์ สุดท้ายก็ไปลงคิวที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์....โดยโยกอธิบดีฯ สมปอง อินทרתอง ไปนั่งเก้าอี้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับงานหนักทางคืนที่ดิน ส.ป.ก.

อีกตำแหน่งหนึ่งที่คาดหมาย และกล่าวถึงมานาน คือ ตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่พูดกันหนาหูว่าน่าจะไม่มีพันผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นำชัย พรหมมีชัย... แต่สุดท้ายกลายเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ข้ามฝั่งมานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมที่เคยอยู่มาเมื่อแรกเริ่มบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรเมื่อกว่า 30 ปีมาแล้ว และจากมาประมาณ 20 ปี กลับไปคราวนี้ มีเวลา

เพียง 2 ปี ท่านจะสร้าง จะสานต่อ จะพัฒนาอะไรอย่างไร คงต้องรีบทำ ถ้าให้ดิปรีक्षा คนชื่อ อนันต์ คาโลกม ก็น่าจะยังได้อยู่....ส่วนผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ มีชัย พรหมมีชัย ถูกโยกจากชั้น 4 ลงมาชั้น 2 ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ ก็ผัดหวังไปตามระเบียบ กองเชียร์ทั้งหลายอย่าลืมให้กำลังใจ....

ส่วนกรมวิชาการเกษตร....ได้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ซึ่งเป็นลูกหม้อเก่าที่จากกรมวิชาการเกษตรไป 2 ปี กลับมาเป็นอธิบดีตาม Road Map เลยทีเดียว กลับมาคราวนี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้สำหรับปัญหาคลาสสิกต่างๆ ที่เกี่ยวกับดีกรีไม่หาย เก่งอย่างไรก็โดนจนได้ โดยเฉพาะ เรื่องสารเคมี....

ส่วนคนที่ขึ้นไปตามคาด คือ อธิบดีกรมหม่อนไหม อภัย สุทธิสังข์ ที่กลับไปบ้านเดิม กรมปลัดฯ นิ่งเก้าอี้เบอร์ 1 อธิบดีกรมปศุสัตว์ที่บางไผ่ฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ธนิตย์ เอนกวิทย์จะมาลง แต่สุดท้ายก็ให้ผู้ตรวจฯ ธนิตย์ ไปลงในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ..... ดีใจกับอธิบดีฯอภัย ที่ได้กลับบ้านเดิม หลังจากที่หลงทางไปปลุกหม่อนเลี้ยงไหมเสียพักใหญ่ เกรงเดี๋ยวจะกลับมาได้ยีนส์ สวมหมวกควาบอย แทนเสื้อผ้าไหมไม่ได้เท่านั้น...ขณะเดียวกันกรมหม่อนไหม ก็ได้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ สาวสวย สุวรรรัตน์ วัชรกุลต์เหล่าวิชยา มานั่งเก้าอี้เบอร์ 1 แทนชายหนุ่มผิวเข้ม ชาวกรมหม่อนไหมปลื้มหรือไม่ไม่ทราบ..ทราบแต่ว่ามีเสียงอุทานว่า... “จริงดิ”...พร้อมทำหน้าว่างเปล่า....

กรมที่ยังอยู่หนึ่ง ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ กรมการข้าว ของอธิบดีฯ อนันต์ สุวรรณรัตน์ กรมพัฒนาที่ดินของ อธิบดีฯ สุรเดช เตียวตระกูล ที่โผกลับลงพรางบอกว่า อธิบดีฯ สุรเดช จะถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แล้วให้ รองอธิบดีฯ เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรงขึ้นแทน แต่รองอธิบดี เข้มแข็ง ดีใจได้เพียงวันเดียว...เพราะโผจริงยังไม่ขยับ เช่นเดียวกับ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร จริยา สุทธิไชยา ที่โผให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ แทน เลขฯ สุรพงษ์ เขียวสกุล ที่กลับกระทรวงเกษตรฯ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ แต่โผจริงยังไม่แต่งตั้งเลขาธิการ สสท. เสียอีก....

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งอธิบดีฯเลอศักดิ์ วัชรกุลไพบูลย์ จะเกษียณอายุราชการ ก็น่าจะต้องการแต่งตั้งคนมาแทน แต่ตามโผลับลวงพราง บอกว่า มี 2 ชื่อ คือ รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ สุรสิทธิ์ กิตติเมณฑล และ รองอธิบดีกรมชลประทาน ไพเจน มากสุวรรณ ถ้ามี 2 ท่านนี้จริงก็คงยังเคลียร์ไม่ลงคั้ง รอดูระทึกกันต่อไป...ขอให้ชาวกรมฝนหลวงฯ โชคดี ได้คนที่อยากได้....

กรมที่ออกจะเหนือความคาดหมาย คือ กรมชลประทาน ที่อธิบดีคนใหม่ที่มาแทนอธิบดีฯ สุเทพ น้อยไพโรจน์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ชื่อ สัญชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)เป็นอธิบดีท่านแรกที่ไม่ได้มาจากรองอธิบดี ไม่ได้มาจากรองปลัดฯ ไม่ได้มาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แต่มาจากสายวิชาการตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเทียบเท่าอธิบดีอยู่แล้ว....ท่านคงเก่งจริงแหละ....รอดูว่าจะเอา “น้ำ” อยู่หรือไม่

การจัดทัพใหม่ของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การนำของแม่ทัพ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ในครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์ ยังรบไม่ขาด....ต้องรอดูและลุ้นระทึกต่อไปกับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ที่ว่างลงรวมทั้งห้ามกะพริบตากับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ ว่าจะอยู่หรือไป

เว้นขยาย